



## ประกาศ

### รายชื่อผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาผลงานที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมินรางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับดี/ดีเด่น”
2. กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับดี”
3. กลุ่มผลงานที่ผ่านเงื่อนไขการพิจารณารางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

โดยผลงานในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 จะได้รับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน ให้หน่วยงานทราบต่อไป

สำหรับผลงานในกลุ่มที่ 2 คณะกรรมการฯ มีมติให้สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลงานอีกครั้ง ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2559 ดังรายชื่อข้างท้าย

#### 1. กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับดี/ดีเด่น” จำนวน 44 ผลงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
<b>รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ</b>			
- ไม่มีผลงานได้รับการพิจารณา “ระดับดี/ดีเด่น” -			
<b>รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ</b>			
1	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	สถานสงเคราะห์เด็กก่อนพญาไท	แสงตะวัน (โครงการความร่วมมือช่วยเหลือเด็กที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์เด็กก่อนพญาไท)
2	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา	เข้าใจ..เข้าถึง พัฒนา...เพิ่มคุณค่าให้ “ผู้ก้าวพลาด”

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
3	กรมสุขภาพจิต	สถาบันราชานุกูล	การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวมในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
4	กรมควบคุมโรค	สำนักโรคไม่ติดต่อ	คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)
5	กรมการแพทย์	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สำนักป้องกันและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด	ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดสู่การบำบัดฟื้นฟูชาวเขาที่ติดฝิ่น
6	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	สำนักยา	Antibiotics Smart Use
7	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง	การพัฒนาเด็กเล็กด้วยคุณภาพ
8	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ทีมแพทย์ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศภาคเหนือ (Northern Sky Doctor)
<b>รางวัลนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ</b>			
1	กรมวิชาการเกษตร	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร	แอปลาทอกซิน...ภัยร้าย แก้ไขได้ด้วยชุดตรวจสอบ DOA
2	กรมวิชาการเกษตร	กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	โรงผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ เพื่อการผลิตพืชระบบอินทรีย์แบบยั่งยืน
3	กรมสุขภาพจิต	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	การฝึกทักษะทางอาชีพและสังคมเพื่อการมีงานทำของบุคคลออทิสติก
4	กรมการแพทย์	ทีมพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลราชวิถี	นวัตกรรมนาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน (Smart hypoglycemic warning watch)
5	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนบ้านวังกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3	โปรแกรมระบบบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ sch_system V5

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
6	มหาวิทยาลัยมหิดล	ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี	นวัตกรรมระบบนัด-เลื่อนนัดผ่าน สมาร์ทโฟน : Rama Appointment
7	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์	"วงจรถัดจากอัตรการดึงน้ำในผู้ป่วย ที่ใช้เครื่อง ECMO"
8	มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์	ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจาก ทวารเทียม : ผลิตเอง ใช้เอง เพิ่ม คุณค่าจากยางพาราผู้ป่วยทวารเทียม
<b>รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ</b>			
1	กองทัพบก	แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาล ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัด นครศรีธรรมราช	โครงการโรคลมร้อนเป็นศูนย์
2	กรมศุลกากร	สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	การพัฒนาการบริการตรวจสอบสินค้า ขาออก “ส่งออกฉับไว ใส่ใจบริการ” (Prompt Export with Care @ BKK Customer Bureau)
3	กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ปรับจากรางวัลนวัตกรรม การบริการที่เป็นเลิศ)	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	ฝ่าวิกฤตปลดหนี้ ด้วยวิถีสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด
4	กรมการขนส่งทางบก	สำนักการขนส่งสินค้า	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานี ขนส่งสินค้า
5	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กองข้อมูลธุรกิจ	การให้บริการนำส่งงบการเงินผ่าน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
6	กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	"การพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร : Smart Online SMLs (S.O.S)
7	สำนักงานกิจการยุติธรรม (ปรับจากรางวัลบูรณาการ การบริการที่เป็นเลิศ)	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม	ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ ยุติธรรม (Data Exchange Center)

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
8	กรมบังคับคดี	ศูนย์สารสนเทศ	ระบบการค้นหาทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาดใกล้แนวรถไฟฟ้า ผ่าน Smart Phone (LED Property+)
9	กรมคุมประพฤติ	กรมคุมประพฤติ	การป้องกันอาชญากรรมด้วยการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic monitoring : EM) ในการคุมประพฤติผู้กระทำผิดในชุมชน
10	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา	การใช้ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้
11	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง	ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร one stop service
12	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทีมวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลอุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ถึงบ้านปลอดภัย ดูแลทันใจ ฉับไว ด้วย IT
13	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา	โครงการจัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทานโรงพยาบาลรามัน
14	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลสระบุรี	การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง วิทยากรณี
15	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทีมพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรมโรงพยาบาลสระบุรี	การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลสระบุรี
16	กรมสุขภาพจิต	โรงพยาบาลศรีธัญญา	การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความเร่งด่วน (staging)
17	กรมควบคุมโรค	ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบ.จอ.)	การพัฒนาเครื่องมือ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ "AIDS Zero Portal"
18	กรมควบคุมโรค	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา	คนเปื้อนฝุ่น: การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
19	กรมอนามัย (ปรับจากรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ)	กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	พลังเครือข่าย MCH Board ล้านนา... สู่การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก อย่างยั่งยืน (Lanna Maternal and Child Health Board : The power of connection)
20	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนวัดชนงพระเหนือ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4	การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ แบบ LADAZ บ่มเพาะต้นกล้าสู่ชุมชน การเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่
21	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่า ด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย	การพัฒนาคุณภาพกระบวนการ ฝึกอบรมที่เป็นเลิศ
22	สำนักงานเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ปรับจากรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ)	สำนักการศึกษา	โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการ พัฒนาเด็กปฐมวัย
23	สำนักงานเทศบาลนคร หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปรับจากรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ)	ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง	การจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
24	มหาวิทยาลัยมหิดล (ปรับจากรางวัลนวัตกรรม การบริการที่เป็นเลิศ)	หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	เครื่องตรวจสอบการรับรองสิทธิ อัจฉริยะ (The genius kiosk machine)
25	มหาวิทยาลัยมหิดล	ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ ฉุกเฉินทางศัลยกรรม (Acute Care Surgery)
26	มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาล สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์	ระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง/ช็อก จากการติดเชื้อในกระแสเลือด

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
27	สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับจากรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ)	สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
28	การไฟฟ้านครหลวง (ปรับจากรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ)	ฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์	MEA Smart Life : App เดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้า

## 2. กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน 65 ผลงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
<b>รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ</b>			
- ไม่มีผลงานได้รับการพิจารณา “ระดับดี” -			
<b>รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ</b>			
1	กรมปศุสัตว์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5	หมู่บ้านไก่ดำดอยแม่สลอง
2	กรมสุขภาพจิต	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	การฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนตามแนวคิด CBR สู่การพึ่งพาตนเอง
3	กรมสุขภาพจิต	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
4	กรมควบคุมโรค	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่	ตรวจรับ - สกัดกั้นโรคติดต่อข้ามประเทศแบบบูรณาการ
5	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	สถาบันนวัตกรรม ทีโอที	ทีโอที สายด่วนห่วงใย TOT 1669
<b>รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ</b>			
1	กรมพัฒนาที่ดิน	กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซูเปอร์ พด. 3 และซูเปอร์ พด. 7 เพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
2	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทีมวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลอุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	มหัศจรรย์เจลว่านพระนิม
3	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลอุทัยธานี	นวัตกรรมจุกยางจุกยัดสายให้อาหาร ทางหน้าท้อง
4	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	พยาบาลเฝ้าไข้ 24 ชั่วโมง
5	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	การเฝ้าระวังไตเสื่อมระยะเริ่มแรก โดยการตรวจโปรตีน CystatinC
6	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาล ตำรวจ	โครงการดูแลคนไข้ที่มีกระดูกหักจาก โรคกระดูกพรุนโดยกลุ่มสหวิชาชีพ ทางการแพทย์
7	สำนักงานเทศบาลนคร เชียงราย จังหวัด เชียงราย	โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย	ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant: Ls)
8	มหาวิทยาลัยมหิดล	งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาลและภาควิชาสูติ ศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	Ramathibodi Moter Blade
9	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เครื่องแหวกร่องต้นข้าว
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	นวัตกรรมวิถีพอเพียงเพื่อเด็กพิการ
11	การประปาส่วนภูมิภาค		ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติการใช้ งานอุปกรณ์ตรวจวัดใน DMA ผ่าน ระบบคลาวด์
<b>รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ</b>			
1	กองทัพบก	หอผู้ป่วยหลังคลอด กองสูตินรีเวช โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัด ลพบุรี	การพัฒนากระบวนการดูแลทารกแรกเกิด เพื่อลดและป้องกันภาวะตัวเหลืองใน 48 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
2	กองทัพบก	กองเภสัชกรรม โรงพยาบาล ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	โปรแกรมการป้องกันการเกิดคู่อันตราย กิริยาระหว่างยา (Drug Interaction)

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
3	กองทัพเรือ	ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	คำตอบของหัวใจ "ชีวิตปลอดภัย สวนหัวใจผ่านข้อมือ" The Answer of The Heart "Radial Access Primary PCI : Safe Life in the Wrist"
4	กรมบัญชีกลาง	กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ	การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing)
5	กรมศุลกากร	สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง	โครงการเอกซเรย์ล่วงหน้า ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา (Faster and Cheaper with Pre X-Ray)
6	กรมการข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร	เมล็ดออยป่าคา
7	กรมปศุสัตว์	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ชุดทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella spp.
8	กรมพัฒนาที่ดิน	สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน	ชุดตรวจสอบดินภาคสนามสู่การปรับปรุงคุณภาพดินอย่างรวดเร็วและลดต้นทุน
9	กรมวิชาการเกษตร	ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน	การจัดการโรคใบขาวของอ้อยในพื้นที่ระบาด สู่รากฐานการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืน
10	กรมวิชาการเกษตร	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	โรคเหี่ยวในผลิตผลเกษตร จัดการได้ด้วยชุดตรวจสอบ
11	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (ACFS SME Traceability Program)
12	กรมเจ้าท่า	สำนักนาร์่อง (สนร.)	โครงการพัฒนาระบบการนำร่องเรือเขตท่าเรือกรุงเทพฯ
13	กรมการขนส่งทางบก		การควบคุมการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ด้วยการลงทะเบียนพิกัด (DLT Check In)



ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
14	กรมการขนส่งทางบก	ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	การนำระบบ QR Code มาใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถและพิมพ์คำขอ
15	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ปรับจากรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ)	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง	"สังคมเป็นหนึ่ง คืบคนไร้ที่พึ่งสู่ครอบครัวและสังคม"
16	กรมทรัพยากรน้ำ	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ระบบผลิตน้ำดื่มชนิดทรายกรองซ้ำในพื้นที่ทุรกันดาร
17	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ปรับจากรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ)	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	กองทุนยุติธรรม : ที่พึ่งของคนยากไร้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม
18	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2	กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีทุจริตคอร์รัปชัน (Strategies to maximize the Facts Inquiry's Efficiency in Corruption Cases)
19	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปรับจากรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ)	โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	การพัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร
20	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปรับจากรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ)	โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	นวัตกรรมการจัดการด้านการให้บริการการรักษาพยาบาล "The Innovation of Hospital Management"
21	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง	การพัฒนาคลินิกบริการโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	"การให้บริการทันตกรรมแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service)"
23	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทีมดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลอุดรธานี	การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
24	สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ทีมดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องโรงพยาบาล อุดรธานี/สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี	การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง: การเชื่อมจุดต่อจากโรงพยาบาลถึงบ้าน (Continuity of care: COC) เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี
25	กรมสุขภาพจิต	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	การพัฒนาระบบการเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภัยพิบัติ
26	กรมควบคุมโรค (ปรับจากรางวัลบูรณาการ การบริการที่เป็นเลิศ)	สำนักกระบาดวิทยา	การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจาก เชื้ออหิวาต์เทียม
27	กรมการแพทย์	สถาบันประสาทวิทยา	เครือข่ายหน่วยบริการโรคหลอดเลือด สมอง (Stroke Service Network)
28	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปรับจากรางวัลบูรณาการ การบริการที่เป็นเลิศ)	ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อให้ได้ผล เร็วที่สุดด้วยวิธี PCR จากตัวอย่าง กระดาศษับเลือด
29	สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร	กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง	ระบบ Profile service สำหรับ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
30	สำนักงานเทศบาลตำบล อุโมงค์ จังหวัดลำพูน (ปรับจากรางวัลนวัตกรรม การบริการที่เป็นเลิศ)	เทศบาลตำบลอุโมงค์	โครงการอาสาป็นสุข "คนตำบล อุโมงค์ไม่ทอดทิ้งกัน"
31	สำนักงานเทศบาลนคร หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	สำนักการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการที่บ้าน
32	สำนักงานเทศบาลนคร อุดรธานี (ปรับจากประเภทรางวัล นวัตกรรมการบริการที่ เป็นเลิศ)	กองทะเบียนราษฎรและบัตร ประจำตัวประชาชน	ศูนย์แห่งการบริการนานาชาตินคร อุดรธานี
33	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณะแพทยศาสตร์ และเขตบริการ สุขภาพสาธารณสุขเขต 7	การพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาโรคจอ ตาเจริญผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ของเครือข่าย โรงพยาบาลในเขตภาค อีสาน

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
34	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คลินิกฝึกพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	การฝึกพูดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ตามรูปแบบชุมชน
35	มหาวิทยาลัยมหิดล	ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	ถักทอสายใยพ่อ-แม่-ลูกผูกพันแบบ เบ็ดเสร็จครบวงจร
36	มหาวิทยาลัยมหิดล (ปรับจากรางวัลนวัตกรรม การบริการที่เป็นเลิศ)	สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวช ศาสตร์และฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	ธนาคารนมแม่รามาธิบดี
37	มหาวิทยาลัยมหิดล	สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทาง การแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่ บ้าน ฝ่ายพยาบาล โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ ที่บ้านแบบครบวงจร
38	มหาวิทยาลัยมหิดล	โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	การพัฒนาระบบเวชระเบียนดิจิทัล เพื่อประชาชน
39	มหาวิทยาลัยมหิดล	ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	อุปกรณ์สำหรับครอบชุดการสอดใส่แร่ มะเร็งปากมดลูก (Siriraj Ring Cap)
40	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	ระบบการให้บริการตรวจทางรังสี วินิจฉัยขั้นสูงเพื่อประชาชน
41	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับจากรางวัลบูรณา การการบริการที่เป็นเลิศ)	งานบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	บาดเจ็บจากรถกรณีผู้ป่วยนอกใช้บัตร ประชาชนใบเดียว
42	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและ อายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ (Heart Failure and Transplant Cardiology) ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ หัวใจล้มเหลว (Heart Failure) แบบ ครบวงจร
43	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ปรับ จากรางวัลนวัตกรรม การบริการที่เป็นเลิศ)	ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้าน โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	การรับปรึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองระยะเฉียบพลัน ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศทางไกล

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
44	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	ฝ่ายนโยบายและแผน สวอ.	การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
45	โรงเรียนมหิตลิวทยา นุสรณ์	โรงเรียนมหิตลิวทยานุสรณ์	โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ.
46	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	คณะทำงานระบบคลังอัจฉริยะ (iTerminal)	ระบบคลังอัจฉริยะ (iTerminal)
47	ธนาคารออมสิน	ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	การพัฒนาช่องทางให้บริการสำหรับประชาชนและชุมชนที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน
48	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ฝ่ายจัดระบบบริการ	บริการ อีเอ็มเอส ซูเปอร์ สปีด (EMS Super Speed)
49	การไฟฟ้านครหลวง	ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	สะดวกจ่ายทุกที่ ทุกเวลา กับ EEA Online Payment

### 3. กลุ่มผลงานที่ผ่านเงื่อนไขการพิจารณารางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 12 ผลงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
1	กรมสรรพากร	สำนักงานสรรพากรภาค 8	ของเก่าเท่าของใหม่ ใส่ใจผู้เสียภาษี
2	กรมปศุสัตว์	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3	กรมการขนส่งทางบก	ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	การย้ายรถออก (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ครั้งที่ 3/2559

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
4	กรมการค้าภายใน	สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง	การกำกับดูแลเครื่องวัดความชื้นข้าว เพื่อสร้างความเป็นธรรมในทางการค้าต่อเกษตรกร
5	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	บริการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางพาณิชย์ดิจิทัล
6	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลสระบุรี	การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยระบบเครือข่าย
7	กรมควบคุมโรค	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก	มาลาเรีย: การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ
8	กรมควบคุมโรค	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่	นวัตกรรมการยืนยันผลการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Webcam Microscope)
9	สำนักพระราชวัง	พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์	การพัฒนากระบวนการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
10	สำนักพระราชวัง	โครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดา	การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
11	สิงห์บุรี	สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี	การวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยเลเซอร์
12	การประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5	ชุดควบคุมระยะไกล สั่งการในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศผลการพิจารณารางวัลรอบสุดท้ายในช่วงเดือนสิงหาคม 2559

กลุ่มพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการ  
กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  
สำนักงาน ก.พ.ร.  
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

